



ที่ SSP OG 024/2022

17 ตุลาคม 2565

เรื่อง แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในประเทศไทย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ใคร่ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท	บริษัท นิซ รีนิวเอเบิล พาวเวอร์ จำกัด		
จดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมาย	ประเทศไทย		
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง	ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565		
ประเภทธุรกิจ	ธุรกิจด้านพลังงานทดแทน, จำหน่ายกระแสไฟฟ้า และ ธุรกิจลงทุนทั่วไป		
วัตถุประสงค์การลงทุน	เพื่อดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทดแทน		
ทุนจดทะเบียน	1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น (หนึ่งหมื่นหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)		
สัดส่วนการถือหุ้น	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ(หุ้น)	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
	1. บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	9,998	99.98
	2. นายวรุฒม์ ธรรมวารานุกุปต์	1	0.01
	3. นางสาว ธัญฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล	1	0.01
	รวม	10,000	100.00
คณะกรรมการบริษัท	1. นายวรุฒม์ ธรรมวารานุกุปต์ 2. นางสาวธัญฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล		



กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	นายวุฒม์ ธรรมวารานุกุปต์ หรือ นางสาวธัญฐภรณ์ ไกรพิสิทธิกุล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท
แหล่งเงินทุนที่ใช้	จากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวนี้ไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกัน และบริษัทฯ ได้คำนวณขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) แล้ว โดยขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แต่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรายงานสารสนเทศเนื่องจากเข้าข่ายกรณีที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่งเป็นผลให้บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ มีสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวุฒม์ หลีหเจริญกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน